
BORGARRÁÐ 30. september 2021: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um 
erlenda ráðgjöf og fjölda sérfræðinga vegna hugmyndavinnu og hönnunar sl. 2 ár - 
R21090289

Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvernig standi á því að þjónustu og nýsköpunarsvið 
þurfi á svona gríðarlega mikilli erlendri ráðgjöf að halda við uppfæra nokkra vefi og 
tölvubúnað og annað því tengdu í borg sem er jafn lítil og Reykjavík, í erlendum samanburði, 
er? Borgarfulltrúi Flokks fólksins spyr einnig af hverju þarf sviðið að ráða inn fleiri og fleiri 
verkefnastjóra og sérfræðinga í hvert sinn sem ný verkefni verða til? Hversu margir 
verkefnastjórar, forritarar, sérfræðingar, notendarannsóknar aðilar og aðrir aðilar sem koma 
beint að hugmyndavinnu og hönnun, hefur sviðið verið að ráða inn undanfarin 2 ár?


